



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 404/2553

6 กรกฎาคม 2553

นายฯ รับทราบมาตรการแก้ไขไก่แพงตามมติ Egg Board มอบเกษตรกรฯ ดูแลการผลิตไก่ลัดชิดตามแผน พร้อมมอบพาณิชย์ฯ หรือผู้จัดจำหน่ายลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ หวังประชาชนมีไข่ไก่ราคาถูกรับบริโภค

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รายงานมาตรการการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่แพงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ให้กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับทราบแล้ว โดยนายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณภาพประโยชน์และราคาไม่แพงประชาชนทั่วไปมีกำลังซื้อบริโภคได้ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลในส่วนของภาคการผลิต โดยเฉพาะการผลักดันให้มาตรการระยะสั้นตามที่ Egg Board เสนอให้เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาไก่อินทรีย์ จำนวน 2 ล้านตัว จากเดิม 78 สัปดาห์ เป็น 82 สัปดาห์ เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 1.2 ล้านฟอง/วัน หรือการขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ยังไม่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ชะลอการส่งออกไข่ไก่เป็นการชั่วคราวก่อน รวมถึงติดตามภาวะราคาไข่ไก่และไก่สาวโดยต่อเนื่อง และปรับลดราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและซื้อตกลงเดิมที่ได้เคยมีการกำหนดส่วนต่างราคาต้นทุนลูกไก่และไก่สาวไม่ให้เกิน 20% ซึ่งคาดว่าหากมาตรการข้างต้นสามารถเดินหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะทำให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่เข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม นี้ อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินการต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบเพราะ Egg Board เป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายที่ทำได้ในการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ดังนั้น การวางมาตรการบังคับหรือลักษณะอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ จึงต้องพิจารณาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่กันอย่างระมัดระวังด้วย

นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ที่วางจำหน่ายตามท้องตลาดซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่หากปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่ถูกลงแล้ว อาจทำให้ราคาจำหน่ายไข่ไก่ลดลงได้ในระดับหนึ่ง โดยให้กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการทั้งผู้จัดจำหน่ายและห้างสรรพสินค้า ให้พิจารณาประเด็นดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการจำหน่ายไข่ไก่ตามโครงการธงฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีไข่ไก่ราคาถูกรับบริโภคอีกด้วย
